



# ด่วนที่สุด

# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย กองคลัง (กลุ่มงานบริหารงบประมาณ) โทร. ๕๐๓๓๕

ที่ มท ๐๒๐๓.๒/ว ๕๓๖๖

วันที่ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งวงเงินงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
งบลงทุนของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน สป., ผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ สป., ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สป. และผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สป.

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๗๑ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๒ แจ้งแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการ  
การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ สำหรับปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ และหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๔/ว ๗๐๘  
ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๕ แจ้งข้อความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว  
และสามารถก่องหนผู้กัพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบาย  
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นที่สิ้นสุดแล้ว จึงขอแจ้งรายการงบประมาณแผนงานยุทธศาสตร์  
พัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ งบลงทุน เพื่อให้หน่วยงานดำเนินการ ดังนี้

๑. เร่งดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามนัยหนังสือดังกล่าว เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญา  
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กล่าวคือสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนถึงขั้นตอน  
ได้ตัวผู้ขายหรือผู้รับจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่ขั้นตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามบัญชี  
รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตามร่างพระราชบัญญัติฯ และชักซ้อมแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างงบประมาณ  
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ๑ - ๒

๒. ขอให้รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบรายงานการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ งบลงทุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย ๓ ให้กองคลัง สำนักงานปลัด  
กระทรวงมหาดไทย ทราบภายในวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน พร้อมทั้งส่งสำเนาทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
Budget0203.2@moi.go.th

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ)  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย



สิ่งที่แนบมาด้วย ๑ - ๓